

Dự kiến thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sớm hơn năm 2023

15/03/2024 11:23

Việt Dũng

GĐVN -Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng hai phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông, để thực hiện việc xét tuyển đại học.

Ngày 15/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức [Hội nghị tuyển sinh năm 2024](#).

2 phương án thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Tại hội nghị này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ đang xây dựng hai phương án về thời gian khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Phương án 1 là sẽ tổ chức thi vào hai ngày là 21,22/6/2024 còn phương án 2 là vào ngày 26,27/6/2024.

Như vậy, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có thể sẽ diễn ra sớm hơn so với năm 2023 (năm 2023 thi vào ngày 28,29/6/2023).



Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị (ảnh: V.D)

Theo bà Nguyễn Thu Thủy, hiện các phương án đang được trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong trường hợp Bộ chọn phương án 2, các mốc thời gian xét tuyển vào đại học sẽ được lùi lại tương ứng.

Dự kiến vào ngày 20/7/2024, Bộ sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe. Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với ngành/chương trình thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống, Cổng dịch vụ công quốc gia. Những nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả các cơ sở đào tạo đăng ký theo ngành/chương trình, được xếp theo thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là cao nhất).

Ngoài ra, thí sinh còn phải cung cấp các dữ liệu (theo tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký được quy định tại đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo) tương ứng với ngành/chương trình mà thí sinh đăng ký xét tuyển để cơ sở đào tạo sử dụng xét tuyển. Các trường đại học thông báo thí sinh trúng tuyển trong đợt 1 chậm nhất là 17h ngày 12/8/2024. **Không được xác nhận nhập học sớm bất kỳ hình thức nào** Theo dự thảo hướng dẫn công tác tuyển sinh vào đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, các trường chỉ được xét tuyển sớm với các phương thức xét tuyển không sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (nếu phương thức xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 thì thực hiện việc xét tuyển theo kế hoạch chung), phải có phương án để không tuyển vượt số lượng chỉ tiêu dự kiến.

Các trường thông báo cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông) để thí sinh có đủ thông tin, chủ động trong việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, tuyệt đối không được xét tuyển lại (tăng hoặc giảm mức điểm trúng tuyển) để loại bớt hay tăng thêm thí sinh trúng tuyển.



Các đại biểu tham dự hội nghị tuyển sinh năm 2024 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: V.D)

Tất cả các thí sinh trúng tuyển sớm phải được đưa lên hệ thống, để xử lý nguyện vọng nếu thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Ngoài ra, các trường không được yêu cầu hay thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học dưới bất kỳ hình thức nào (nộp phí giữ chỗ, thu giữ hồ sơ...)

Các cơ sở đào tạo cần phải thông báo rõ ràng thời điểm nhận hồ sơ xét tuyển, tổ chức xét tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, bảo đảm đồng bộ giữa việc thí sinh nộp hồ sơ về cơ sở đào tạo, đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Trong đợt 1, những trường nào có thủ tục sơ tuyển, kết quả kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ...(nếu có) hoặc những hình thức khác để kết hợp với việc sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển, thì phải hoàn thành việc cập nhật kết quả vào hệ thống trước 17h ngày 28/7/2024.

Lâm Thị Đượm
(Sưu Tầm Báo giáo dục Việt Nam)